




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน

ด้วยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากขึ้น โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และการมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานตลอดจนการบริหารจัดการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมกันติดตามการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้ารับบริการ ไม่ว่าจะผ่านทางด้านสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดเก็บภาษีต่างๆ งานควบคุมอาคารสิ่งก่อสร้างสาธารณสุข โภค งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานทางด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความผูกพันและความไว้วางใจ และความร่วมมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน อย่างยั่งยืน และบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกฎหมายและนโยบายดังกล่าว และให้องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน ได้เห็นถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการท้องถิ่นซึ่งเกิดจากการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน จึงได้จัดทำโครงการ อบรม.สัญจรพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุกแบบบูรณาการ

ในการนี้ คณะผู้บริหาร ได้รับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบสาธารณสุข โภค เช่น ถนน น้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภค ระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน ทั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนน และขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซึ่งบางหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง และปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา ซึ่งขณะนี้คณะผู้บริหารได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในแต่ละหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตร ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าส่องสว่าง และจะจัดสรรงบประมาณหรือหาของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหา เช่น ดำเนินการของงบประมาณในการก่อสร้างถนนในเขตพื้นที่ตำบลจางลาน จัดสรรงบประมาณในการขยายเขตระบบไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบลฯ ส่วนแก้ไขปัญหากับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้าน ทางคณะผู้บริหารจะดำเนินการประสานสำนักงานที่ดินฯ ออกรังวัดพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะประสานผู้นำชุมชนในการขอข้อมูลพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายสมหมาย ศิริอนันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางลาน

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่ตำบลจานลาน



ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตในพื้นที่ตำบลจานลาน



ปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลจานลาน



ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ตำบลจานลาน